

สรุปผลการประชุม  
คณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ครั้งที่ ๒๙  
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๕ นาฬิกา  
กรรมการผู้มาประชุม ๖๒ คน  
กรรมการผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (ลาการประชุม)

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานคณะกรรมการ คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการการวิสามัญฯ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

เรื่องที่พิจารณา

มาตรา ๒๑	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	<ul style="list-style-type: none"><li>ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)</li></ul>
มาตรา ๓๐	รัฐวิสาหกิจ
	<ul style="list-style-type: none"><li>สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย</li><li>องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ</li></ul>
มาตรา ๓๒	กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
	<ul style="list-style-type: none"><li>กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตรวิทยา</li></ul>
มาตรา ๑๓	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอำนวยการ
	<ul style="list-style-type: none"><li>สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li></ul>

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ๑๒๖,๙๖๖,๙๐๐ บาท

ไม่มีรายการปรับลด - บาท

กรรมการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต/บริการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีแผนในการทำการวิจัย พัฒนา ที่สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิต/บริการ จำนวน ๑ แผน เป็นแผนเกี่ยวกับเรื่องอะไร และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ซึ่งปรากฏว่ามีการวางแผนไว้ในแต่ละปีจำนวน ๑ แผน หน่วยงานมีแผนที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร

- ตามหมวดเงินอุดหนุน ประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของหน่วยงานปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ หน่วยงานมีแผนที่จะดำเนินการจ่ายเงินล่วงหน้าอย่างไร หลักเกณฑ์ในการประมาณรายจ่ายล่วงหน้าเป็นอย่างไร และควรทำการเร่งดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทางปศุสัตว์
- จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวกับการวิจัยเรื่องกระชายดำซึ่งมีการพิสูจน์โครงสร้างของกระชายดำ หน่วยงานควรมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อศึกษาวิเคราะห์ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์กระชายดำ ให้สามารถนำไปสู่แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ทางด้านมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
- ตามพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม หน่วยงานควรมีแนวคิดในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างประโยชน์ทางคุณค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งควรมีการตั้งเป้าหมายเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานประสบความสำเร็จภายใน ๕ ปี และควรมีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านนี้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ควรมหาพันธมิตรทางด้านการตลาด สร้างเครือข่ายในการจัดส่งสินค้าไปด้วย
- หน่วยงานได้มีการคิดค้นยาต้านโรคเอดส์หรือไม่ ส่วนการผลิตยาต้านโรคมะเร็ง มีการทำความตกลงกับบริษัทเอกชนอย่างไร เพราะเหตุใดจึงไม่ร่วมมือกับองค์กรเภสัชกรรมทำการผลิตยาดังกล่าวขึ้นมา โรคทาลัสซีเมีย มีการค้นคิดสูตรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน ๘๖ ล้านบาท ในแผนงานมีกิจกรรมใดบ้างและในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานมีรายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณหรือไม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	๘๘๐,๖๑๘,๕๐๐	บาท
ไม่มีรายการปรับลด	-	บาท

**กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้**

- การส่งเสริมในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป สถาบันได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างไร มีการปรับปรุงในส่วนใด ผลการดำเนินงานที่พัฒนาปรับปรุงการบรรจุภัณฑ์ ๑๐ รายการมีอะไรบ้าง พร้อมทั้ง ขอทราบบทบาทการทำงานและผลงานวิจัยของหน่วยงานว่ามีความซ้ำซ้อนกับการทำงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือไม่ ผลงานทางการวิจัยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- ภายหลังจากที่มีหน่วยงานแยกออกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานยังคงมีความสัมพันธ์ดีต่อกับหน่วยงานต่างๆที่แยกตัวออกไปหรือไม่ และภารกิจของหน่วยงานมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ผลงานการวิจัยของแต่ละหน่วยงานเป็นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด ซึ่งเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนงานวิจัยกันหรือไม่อย่างไร
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นขอทราบรายละเอียดผลงานวิจัยว่าต้องเป็นการใช้เงินงบประมาณตามปกติ หรือเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณในการทำการศึกษวิจัย หน่วยงานมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปีและเงินนอกงบประมาณอย่างไร และควรแยกงานวิจัยที่ต้องใช้งบประมาณประจำปีและเงินนอกงบประมาณอย่างชัดเจน
- ตามแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดยกเงินอุดหนุน รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ หน่วยงานจะมีวิธีการเขียนงานวิจัยในแต่ละปีอย่างไร ซึ่งในรายละเอียดของโครงการจะเป็นงานเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิก ในการดำเนินการดังกล่าวจะมีความซ้ำซ้อนกับกรมวิทยาศาสตร์บริการที่มีภารกิจเน้นความเป็นเลิศด้านเซรามิกหรือไม่

- ตามเป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในเชิงปริมาณ โรงงานปูดันแบบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานมีแผนที่จะทำโรงงานปูดันแบบจำนวน ๗๐ โรงงาน แต่ปรากฏว่ามีการดำเนินการประสบผลสำเร็จเพียง ๗ โรงงาน เนื่องจากเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ โรงงานต้นแบบมีสเปกในการดำเนินการอย่างไร หน่วยงานได้ทำการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับโรงงานปูดันแบบอย่างไร เมื่อมีผลงานการวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ทำให้ในเชิงพาณิชย์ยังคงไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังกล่าว

- ตามแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ผลผลิตการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดงบประมาณ รายการที่ ๗ เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเลี้ยงจุลินทรีย์ที่เป็นเส้นใย ๑ ชุด งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหมวดงบเงินอุดหนุนรายการที่ ๖ ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างโรงงานนำร่องมาตรฐานสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลผลิตงานวิจัยระยะที่ ๑ สายการผลิตเครื่องตีและสายการผลิตผลไม้อบแห้ง งบประมาณ ๔๐,๖๒๒,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๘ ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างอาคารปฏิบัติการพิเศษแยกสายพันธุ์สำหรับ (น้ำจืดและน้ำเค็ม) สำหรับสนับสนุนการวิจัยเชิงธุรกิจเพื่อพลังงานทดแทน (จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสำหรับ รว.) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ

- หน่วยงานควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน ซึ่งในอนาคตถือว่าพลังงานทดแทนเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งมีแผนในการส่งเสริมและดำเนินการวิจัยเพื่อเป็นพลังงานทดแทนอย่างไร ส่วนการทำแผนยุทธศาสตร์ในการต่อยอดและขยายกิจการสาขาในเชิงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ SME หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ขยายกิจการอย่างไร

- โรงงานปูดันจำนวน ๓๑๗ แห่ง มีโรงงานปูดันจำนวนกี่แห่งที่สามารถผลิตได้เอง และโรงงานปูดันกี่แห่งที่ไม่อาจทำการผลิตปุ๋ยได้ หน่วยงานได้ทำการตรวจสอบการดำเนินกิจการและมีวิธีการพิสูจน์การผลิตปุ๋ยอย่างไร ส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์นั้นหน่วยงานมีความจำเป็นหรือขาดแคลนครุภัณฑ์เพียงใด มีซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ทั้งนี้ ขอทราบโรงงานปูดันทั้งหมดมีจำนวนกี่แห่งและตั้งอยู่ในจังหวัดใด ส่วนการวิจัยเรื่องสูตรปุ๋ยจะที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และพืชอย่างไร

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๗๗๗,๐๗๙,๙๐๐ บาท

ไม่มีรายการปรับลด - บาท

กรมการศึกษานอกโรงเรียนในการขอรับสนับสนุนขององค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้

- กรมการศึกษานอกโรงเรียนในการดำเนินการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานในการถ่ายทอดสาระและให้การพัฒนาการเรียนรู้อด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงแหล่งความรู้

ดังกล่าวอย่างไร มีการให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์หรือไม่ การดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด

- กรรมการพิจารณาขอรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีกี่แห่งที่ใดบ้าง แยกเป็นพิพิธภัณฑสถานในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดจำนวนเท่าใด หน่วยงานมีแนวทางในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ในจังหวัดที่ไม่มีพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์อย่างไร

- กรรมการพิจารณาสอบถามหน่วยงานถึงแนวทางในการแก้ปัญหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปีปัจจุบันมีจำนวนที่ลดลง หน่วยงานมีแนวทางในการส่งเสริมตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ให้มีความสนใจที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือไม่

- กรรมการพิจารณาสอบถามหน่วยงานถึงเงินนอกงบประมาณในแต่ละปีมีจำนวนมากน้อยเพียงใดเงินนอกงบประมาณดังกล่าวได้มาจากการจำหน่ายวารสาร ค่าเข้าชมและรายได้อื่น ๆ ในแต่ละปีมีจำนวนเท่าใด หน่วยงานบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณดังกล่าวไปเพื่อการใด ขอรายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าว

- กรรมการพิจารณาสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับด้านวิทยาศาสตร์กับองค์กรพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ต่างประเทศหรือไม่

- จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นหน่วยงานได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายอุทกภัยอย่างบูรณาการและได้รับจัดสรรงบประมาณจากราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเท่าใด ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการในส่วนใด

- กรรมการพิจารณาสอบถามรายละเอียดในผลผลิตการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ งบประมาณค่าก่อสร้างอื่น ๆ โครงการสร้างนิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การสร้างนิทรรศการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ใดมีเป้าหมายในการดำเนินการกับบุคคลใด

- กรรมการพิจารณาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งบประมาณอุดหนุน ค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งบประมาณจำนวน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การดำเนินงานเป็นการดำเนินงานในคราวเดียวหรือเป็นการดำเนินการที่กระจายไปยังภูมิภาค การจัดมหกรรมดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่ใดบ้าง มีแนวทางในการให้นักเรียน นักศึกษา มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดใดมีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือไม่ การดำเนินงานควรมีการกระจายการดำเนินการในทุกจังหวัด

- กรรมการพิจารณาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า (พิพิธภัณฑสถานรัชกาลที่ ๙) งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า ๑ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ โดยในปี ๒๕๕๖ ขอรับจัดสรรจำนวน ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท โครงการดังกล่าวได้ผู้รับจ้างแล้วหรือไม่ ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่มีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละปีเป็นเพราะเหตุใด ค่าควบคุมงานก่อสร้างกับค่าควบคุมงานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า มีความแตกต่างกันอย่างไร เหตุใดต้องขอรับจัดสรรเพื่อดำเนินการแยกส่วนออกจากกัน ค่าควบคุมงานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการดังกล่าว มีผู้ประกวดราคาแล้วหรือไม่ การดำเนินการถึงขั้นตอนใด

- กรรมการพิจารณาสอบถามเกี่ยวกับค่าก่อสร้างอื่น ๆ รายการค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า ๑ แห่ง งบทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ขอรับจัดสรรในปี ๒๕๕๖ จำนวน

๙๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรรมการเห็นว่าการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานดังกล่าวมีความสำคัญเพราะเป็นศูนย์รวมทางด้านงานวิทยาศาสตร์ การดำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดมีการประกวดราคาแล้วหรือไม่

- กรรมการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานในการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ควรดำเนินการในทุกจังหวัดโดยจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ในแต่ละจังหวัดจำนวน ๒ ครั้งต่อปี และในการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์หน่วยงานควรกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสองล้านกว่าคนในปี ๒๕๕๖ เป็นสามล้านกว่าคนในปี ๒๕๕๗

กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	๒๐๖,๓๑๓,๑๐๐	บาท
ไม่มีรายการปรับลด	-	บาท

**กรรมการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้**

- กรรมการสอบถามแนวทางในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องไร้เสียงสะท้อนเพื่อรักษามาตรฐานแห่งชาติการวัดทางเสียง การดำเนินการดังกล่าวเป็นการวัดเสียงกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใด การดำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ใด มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด

- กรรมการสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC อย่างไร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในกำกับ	๓๐,๙๒๒,๖๔๙,๘๐๐	บาท
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๓๕๔,๘๕๘,๗๐๐	บาท

**กรรมการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนในภาพรวมและสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้**

- จากข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตไปยังหน่วยงานทั้งหมด ๘ ข้อ หน่วยงานดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าวหรือไม่

- กรรมการสอบถามเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการและได้รับจัดสรรจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเท่าใด ใช้เพื่อดำเนินการในโครงการใดบ้าง การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดขอรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการดังกล่าว

- กรรมการสอบถามเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานจำนวนหนึ่งร้อยละสิบหกล้านบาท มีการเบิกจ่ายแค่ ๐.๗% เหตุใดจึงมีการเบิกจ่ายงบลงทุนในจำนวนที่น้อยมาก เหตุที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าเป็นเพราะหน่วยงานต้องดำเนินการตามโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบกลาง ฯ และจากพระราชกำหนด ฯ อันทำให้ภารกิจหลักของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณางบประมาณของหน่วยงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย

- กรรมการสอบถามเกี่ยวกับภารกิจในการปลูกป่า ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกป่าได้แก่ช่วงเวลาใด การปลูกป่าในปีที่ผ่านมาหน่วยงานใช้ต้นกล้าจำนวนกี่ต้น ปลูกในพื้นที่ใดบ้าง ขอรายละเอียด

ย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน ว่าหน่วยงานดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ใดบ้าง ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานมีจำนวนเท่าใด ขอสถิติพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ทั้งนี้ กรมป่าไม้เห็นว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าควรแก่การดูแลรักษาไว้ ภารกิจในการปลูกป่าควรมีภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง หน่วยงานควรเป็นหน่วยงานที่เพาะพันธุ์กล้าไม้ และดูแลรักษาป่าไม้ที่ปลูก ภารกิจในการปลูกป่าควรขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนที่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการปลูกป่า การขอความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศไปในตัว

- กรมป่าไม้ขอรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรของหน่วยงานแยกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำและพนักงานมีจำนวนเท่าใด ลูกจ้างของหน่วยงานได้รับค่าจ้างวันละเท่าใด ขอรายละเอียดและหลักฐานการลงลายมือชื่อรับค่าจ้างของพนักงานลูกจ้างดังกล่าว

- กรมป่าไม้สอบถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๕๕ ที่มีการเบิกจ่ายเพียง ๕๔% ระยะเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณที่เหลืออยู่กับงบประมาณที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายหน่วยงานมีแนวทางใดในการเบิกจ่าย งบประมาณให้มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดในการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายที่มีความล่าช้าสืบเนื่องจากการดำเนินโครงการใด

- กรมป่าไม้ขอรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่อยู่ในความครอบครองทั้งหมดกี่ชนิด ได้แก่ชนิดใดบ้าง มีแผนในการจัดซื้ออาวุธปืนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือไม่

- กรมป่าไม้สอบถามหน่วยงานถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการปฏิบัติธรรมของบุคลากรของหน่วยงานที่ผ่านมา งบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนใด ขอรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่ง ผลสรุปการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นเอกสารส่งให้แก่คณะกรมป่าไม้

- กรมป่าไม้ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดที่ปัจจุบันเกิดแผ่นดินทรุดรายวัน หน่วยงานมีการศึกษา วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดแผ่นดินทรุดหรือไม่ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภารกิจดังกล่าวจะเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องและมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวหรือไม่

- กรมป่าไม้สอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ผลการดำเนินการในปัจจุบันมีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด มีการร่วมมือกับกรมที่ดินเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันในการดำเนินการหรือไม่ การออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบในพื้นที่ดอยแม่สลอง มีการเพิกถอนกรรมสิทธิ์แล้วหรือไม่

- กรมป่าไม้สอบถามเกี่ยวกับภารกิจการบริหารจัดการกับทรัพยากรน้ำ ควรกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนกำหนดแผนแม่บทและแผนในการบริหารจัดการน้ำใน ๒๕ ลุ่มน้ำ รวมทั้ง ห้วย หนอง คลอง บึง อย่างเป็นระบบ การจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำควรคำนึงถึงพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และควรจัดสรรงบประมาณกระจายในทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม

- กรมป่าไม้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ามีแผนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภาคเหนืออย่างไร การดำเนินการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

- กรมป่าไม้สอบถามเกี่ยวกับบริหารจัดการพื้นที่ป่า มีแนวทางในการแก้ไขชุมชนที่มีการบุกรุกป่าอย่างไร หน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ใดในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ดูแลป่าในชุมชน

- การดำเนินการสามารถแก้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้หรือไม่ จากปัญหาที่มีการบุกรุกในแหลมตะลุมพุก หน่วยงานรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ กรรมการเห็นว่า การแก้ปัญหาโดยการหาพื้นที่ ให้ประชาชนใหม่ ไม่น่าจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต่อนัก เพราะจะเกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่อีกต่อไป หน่วยงานควรแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ดังกล่าว และส่งเสริมให้ประชาชนมีความห่วงแหนป่าไม้ อันเป็นที่อยู่ของตน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาป่าด้วย

- กรรมการสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ขนาด ๑ เครื่องยนต์ ๖ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ ๑ ลำ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบบุคลากรตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ การจัดตั้งดังกล่าวเพียงพอต่อการดำเนินการหรือไม่

- กรรมการสอบถามเกี่ยวกับงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนในการดำเนินการอย่างไร ขอรายละเอียดการดำเนินโครงการดังกล่าว

- กรรมการสอบถามเกี่ยวกับงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหตุใดหน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวทั้งที่เมื่อพิจารณาจากพันธกิจและภารกิจหน่วยงานแล้วไม่มีความสอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจแต่อย่างใด ขอรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานว่ามีความสอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจของหน่วยงานอย่างไร ทั้งนี้ ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานโครงการดังกล่าวมากกว่า

#### รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชินชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, นายบุญยอด สุขถิ่นไทย, นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ำสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร, นายสรารุช อ่อนละมัย, นายสาคร เกี้ยวข้อง, นายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี, นายอัปเดตการิม เต็งระกินา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ลงร้อยละ ๕

นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ลงร้อยละ ๐.๐๑

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชินชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, นายบุญยอด สุขถิ่นไทย, นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ำสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร, นายสรารุช อ่อนละมัย, นายสาคร เกี้ยวข้อง, นายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี, นายอัปเดตการิม เต็งระกินา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยลงร้อยละ ๕

นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยลงร้อยละ ๐.๐๑

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, นายนิพิฐ อินทรสมบัติ, นายบุญยอด สุขถิ่นไทย, นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ำสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร, นายสรารุช อ่อนละมัย, นายสาคร เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี, นายอับดุลการิม เต็งระกินา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลงร้อยละ ๕

นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลงร้อยละ ๐.๐๑

กองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรวิทยา

นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, นายนิพิฐ อินทรสมบัติ, นายบุญยอด สุขถิ่นไทย, นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ำสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร, นายสรารุช อ่อนละมัย, นายสาคร เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี, นายอับดุลการิม เต็งระกินา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรวิทยาลงร้อยละ ๕

นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรวิทยาลงร้อยละ ๐.๐๑

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, นายนิพิฐ อินทรสมบัติ, นายบุญยอด สุขถิ่นไทย, นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ำสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร, นายสรารุช อ่อนละมัย, นายสาคร เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี, นายอับดุลการิม เต็งระกินา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ ๕

นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ ๐.๐๑

**เลิกประชุมเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา**

นางสาวนภาพร ก่อแก้ว ผู้สรุปผลการประชุม  
 นายไชยกร สุทธิ ผู้สรุปผลการประชุม  
 นางสาววิภาณี สมประสงค์ ผู้บันทึกข้อมูล  
 กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง  
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 สำนักกรรมการ ๑